
 

 

UBND HUYỆN CÔN ĐẢO 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BC-VP Côn Đảo, ngày       tháng       năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả thảo luận tài liệu trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 

(Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-HĐND ngày 14/11/2023 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân (HĐN) huyện về việc tổ chức Thảo luận tài liệu trình Kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Ngày 11/12/2023, 06 Tổ đại biểu đã tiến hành thảo luận tập trung tại Hội 

trường Trụ sở HĐNĐ và UBND huyện. Trên cơ sở đó, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện báo cáo kết quả thảo luận tài liệu, cụ thể như sau: 

I. Tình hình đại biểu tham dự: có 23/29 đại biểu tham dự: vắng (đại biểu 

Nguyễn Anh Nhựt - TĐB số 1; đại biểu Nguyễn Thị Thùy Trang - TĐB số 3; đại 

biểu Phùng Anh Huy - TĐB số 4; đại biểu Đỗ Phi Phúc - TĐB số 5, đại biểu Lê 

Văn Phong và đại biểu Lâm Tiến Đạt - TĐB số 6). 

II. Các nội dung thảo luận 

Tại phiên thảo luận có 16 lượt đại biểu HĐND huyện tham gia phát biểu ý 

kiến, với 29 ý kiến, kiến nghị. 

1. Đối với các tài liệu do Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ 

quan tư pháp trình kỳ họp 

 a) Đối với các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực 

HĐND huyện trình kỳ họp: không có ý kiến. 

 b) Đối với các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình 

kỳ họp 

+ Về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2023 

và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 

- Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phấn đấu hoàn thành 

mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, góp phần triển khai các mục tiêu của 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 10 năm 2021-2030, phấn đấu đạt 

được mục tiêu theo chiến lược và kế hoạch phát triển KTXH của Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện. Đồng thời, năm 2024 cũng được dự báo là năm tiếp tục những 

khó khăn do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine dự kiến còn kéo dài; việc 
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thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách còn hạn chế do ảnh hưởng của việc thị 

trường bất động sản bị đóng băng; tình trạng lạm phát, kinh tế ngày càng khó khăn, 

thị trường bất động sản sụt giảm,... là thách thức đối với ngành du lịch Côn Đảo. 

Tuy nhiên, các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2024 của huyện dự kiến đều bằng 

hoặc tăng so với năm 2023. 

- Tại các báo cáo số 537/BD-UBND, số 538/BC-UBND, số 561/BC-UBND, 

UBND huyện đã nêu các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên, đề nghị 

UBND huyện cần có giải pháp chủ động, quyết liệt để thực hiện hoàn thành các chỉ 

tiêu phát triển kinh tế năm 2024. 

- Theo Báo cáo số 537/BC-UBND của UBND huyện, năm 2024, dự kiến thu 

ngân sách địa phương là 212.7 tỷ đồng, tăng 209.8% so với ước thực hiện năm 

2023. Với những dự báo về khó khăn của năm 2024 mà UBND huyện đã nêu, đề 

nghị UBND huyện thông tin giải pháp đảm bảo thu ngân sách địa phương theo dự 

kiến. 

- Dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn. Tuy nhiên, năm 

2024, đối với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo từ 

nguồn thu tiền thuê đất được UBND tỉnh giao 110 tỷ đồng tăng 108 tỷ đồng so với 

dự toán năm 2023 (chuyển từ thuê đất trả tiền hằng năm sang thu tiền thuê đất một 

lần đối với Công ty Cổ phần Cam Ly), liệu doanh nghiệp có thể đóng đủ tiền thuê 

đất một lần như dự kiến, để huyện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hay không; 

giải pháp xây dựng kế hoạch triển khai công tác đấu giá các lô đất công trên địa 

bàn huyện (đất tỉnh giao cho huyện quản lý và đất dôi dư), mang ra đấu giá cho 

thuê để tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, dù cấp có thẩm quyền đã cho 

chủ trương thực hiện, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được, trong 2024 có thể 

triển khai thực hiện được hay không? 

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất 

đưa ra chỉ tiêu huy động học sinh ra lớp đồng bộ giữa các nghị quyết của Huyện 

ủy, HĐND huyện và các báo cáo của UBND huyện. 

- Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 

2022-2025, định hướng đến năm 2030”  đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

phê duyệt tại quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 16/3/2023. Theo đó, UBND 

huyện đã ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 06/9/2023, trong đó có một 

số nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023. Tuy nhiên, Báo cáo số 561/BC-UBND của 

UBND huyện chưa thấy đề cập đến tiến độ triển khai thực hiện đề án. Đề nghị 

UBND huyện thông tin công tác triển khai thực hiện Đề án từ khi được tỉnh phê 

duyệt đến nay; các nhiệm vụ đã triển khai thực hiện trong năm 2023 theo Kế hoạch 

số 252/KH-UBND ngày 06/9/2023. Đồng thời, thông tin thêm các giải pháp triển 
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khai thực hiện có hiệu quả Đề án trong thời gian tới. Đây là án nhận được sử quan 

tâm rất lớn của Nhân dân và dư luận. 

- Qua các báo cáo của UBND huyện, nhận thấy công tác phân loại rác thải 

tại nguồn trên địa bàn huyện đã thực hiện một thời gian, nhưng kết quả mang lại 

chưa cao; đề nghị UBND huyện thông tin thêm các giải pháp nhằm thực hiện có 

hiệu quả việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại nguồn trên địa bàn 

huyện (về nguồn kinh phí, cơ sở hạ tầng, máy móc; bộ máy, nhân lực thực hiện); 

công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích và các quy định 

của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hành vi không phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định có thể 

bị phạt tiền (theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, ngày 07/7/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ); đề nghị nghiên cứu bổ sung các tiêu chí về môi trường để tổ chức 

đánh giá trong năm 2024. 

- Tại báo cáo số 561/BC-UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện có nêu 

“Tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 89% (NQ HĐND huyện 89%)”, nhưng tại Nghị quyết 

số 07-NQ/HU ngày 08/12/2022 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 

2023 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND huyện về 

phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đều có chỉ tiêu về môi 

trường: “Duy trì độ che phủ của cây rừng và cây trồng lâu năm đạt 89%”. Đề nghị 

UBND huyện thống nhất tên gọi chỉ tiêu. 

- Về tỷ lệ che phủ cây rừng, tại Báo cáo số 561/BC-UBND ngày 04/12/2023 

của UBND huyện về chỉ tiêu về môi trường năm 2024 “Duy trì độ che phủ của cây 

rừng đạt 79,14%”. Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 (theo Tờ trình số 

152/TTr-UBND, ngày 08/12/2023 của UBND huyện), phấn đấu “tỷ lệ che phủ của 

rừng đạt 78,6%”. Các chỉ tiêu tại các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết của 

HĐND huyện không thống nhất về chỉ tiêu này. 

- Tại Báo cáo số 561/BC-UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện chưa 

đánh giá về chỉ tiêu “100% cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất xây dựng mới áp dụng 

công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm đạt tiêu chuẩn môi 

trường”; đề nghị UBND huyện đánh giá bổ sung kết quả xử phạt vi phạm hành 

chính về lĩnh vực môi trường năm 2023. 

- Theo Báo cáo số 561/BC-UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện thì 

năm 2023 xảy ra 28 vụ phạm pháp hình sự, giảm 05 vụ so với năm 2022; còn tại 

Báo cáo số 552/BC-UBND ngày 29/11/2023 thì xảy ra 28 vụ phạm pháp hình sự, 

giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, theo Báo cáo số 143/BC-VKS 
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ngày 24/11/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện thì khởi tố điều tra 29 vụ, tăng 

07 vụ so với năm 2022. Đề nghị thống nhất số liệu đánh giá giữa các báo cáo. 

- Đề nghị UBND huyện cần thống nhất các số liệu báo cáo trình kỳ họp 

thường lệ HĐND huyện thống nhất với số liệu về Nghị quyết phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cùng thống 

nhất số liệu các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trước khi trình ra kỳ họp xem 

xét, thảo luận biểu quyết, nhằm đảm bảo đồng bộ thống nhất các chỉ tiêu. 

- Đề nghị UBND huyện, từ đầu năm chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện 

các giải pháp quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện trong năm 

2024 theo kế hoạch đề ra, làm tiền đề tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà 

nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

c) Đối với tài liệu Ủy Ban MTTQVN huyện trình kỳ họp: không có ý kiến. 

d) Đối với tài liệu của các cơ quan tư pháp trình kỳ họp: không có ý kiến. 

2. Các vấn đề đại biểu và cử tri và nhân dân quan tâm 

a) Về công tác tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện 

- Hiện nay, trên địa bàn huyện có triển khai thực hiện một số dự án trong đó 

thu hồi đất của người dân, qua nắm tình hình các trường hợp được nhà nước hỗ trợ 

tiền thuê nhà ở trong thời gian chờ tái định cư. Đề nghị UBND huyện cho biết việc 

thuê nhà như vậy có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hay không. Trên 

địa bàn huyện hiện có tổng số bao nhiêu trường hợp thuộc diện thu hồi đất có đủ 

điều kiện tái định cư mà chưa được bàn giao nhà, đất; dự kiến năm 2024 sẽ bàn 

giao nhà, đất tái định cư cho bao nhiêu trường hợp, số trường hợp còn lại dự kiến 

thời gian hoàn thành bàn giao là khi nào. Đồng thời đề nghị UBND huyện thông 

tin cụ thể về tiến độ thực hiện dự án Khu tái định cư 9A huyện Côn Đảo. 

- Theo quy định của Luật Đất đai thì cần phải hoàn thành tái định cư cho 

người dân trước khi thu đất. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện chưa thực hiện được do 

khó khăn về quỹ đất, qua đó ảnh hưởng tiến độ thực hiện các dự án. Do đó đề nghị 

UBND huyện tiếp tục có ý kiến đến các Sở, ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh 

có ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng huyện Côn Đảo, 

để có quỹ đất thực hiện các khu vực tái định cư, nhà ở xã hội để đảm bảo đầy đủ 

quyền lợi, đời sống của người dân khi bị thu hồi đất. 

- Việc gặp khó khăn trong xác định thời điểm sử dụng đất trên địa bàn huyện 

gây ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, làm cơ sở thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên 

địa bàn huyện. Qua đó, dẫn đến tăng vọt các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện 
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trong thời gian vừa qua; trách nhiệm của cơ quan lý nào dẫn đến tình trạng nêu 

trên. 

- Đề nghị UBND huyện thông tin cụ thể tại kỳ họp về tiến độ thực hiện dự 

án Khu tái định cư 9A huyện Côn Đảo và việc bàn giao nhà, đất cho người dân 

thuộc diện thu hồi đất có đủ điều kiện tái định cư trong thời gian tới. 

b) Về vấn đề ngập úng cục bộ trên địa bàn huyện 

1. Mương thoát nước hiện hữu tại thửa đất số 92, tờ bản đồ số 7 (gần nhà bà 

Lê Thùy Thuận – Khu 2), đã có từ lâu đời. Theo Báo cáo 574/BC-UBND, ngày 

06/12/2023 của UBND huyện về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri thì hiện nay, 

dự án Kiên cố hóa các tuyến mương còn lại Khu dân cư số 02 đã hoàn thành, riêng 

vị trí mương giáp thửa đất số 92, tờ bản đồ số 7 không thi công được do không có 

mặt bằng và công trình đã đảm bảo thoát nước, phù hợp với mục tiêu đầu tư; đồng 

thời, với lý do bà Lê Thùy Thuận không đồng ý cho thực hiện và cho rằng mương 

hiện hữu nằm trong đất của bà Thuận là chưa đúng. Vì bà yêu cầu khi thực hiện dự 

án trên phần đất của bà phải đền bù tài sản của người dân (cây trồng) trên diện tích 

đất đó, nhưng đơn vị thi công không đồng ý, nên hộ dân chưa đồng ý cho thi công. 

- Đề nghị UBND huyện thông tin nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc 

phục tình trạng ngập cục bộ vào mùa mưa tại các tuyến đường Phạm Văn Đồng 

(trước cổng Trường tiểu học Cao Văn Ngọc - cơ sở 1), đường Huỳnh Thúc Kháng 

và đường Tạ Uyên - KDC số 3. Đặc biệt các tuyến đường tại KDC số 2, dù hệ 

thống mương thoát nước đã được kiên cố hóa, nhưng tình ngập úng vẫn xảy ra làm 

hư hại rau, màu của người dân. 

- Các tấm đan mương thoát nước tại đường Phan Chu Trinh rất dễ bị hư 

hỏng, gây khó khăn cho người dân khi lưu thông. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ 

quan chức năng rà soát, có giải pháp khắc phục. 

- Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng khắc phục tình 

trạng ngập nước vào mưa tại các tuyến đường trên địa bàn huyện, để lại hình ảnh 

đẹp đối với khu khách đến du lịch tại địa phương (đường Tôn Đức Thắng, Phạm 

Văn Đồng, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Tạ Uyên). 

- Do khu vực cổng Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc là vùng trũng nên khi có 

mưa lớn, nước tại các tuyến đường lân cận chảy về gây ngập nước cục bộ. Đồng 

thời, các miệng cống tại tuyến đường này có kích thước nhỏ nên việc thoát nước 

hạn chế; đề nghị cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch và kinh 

phí thực hiện để giải quyết triệt để tình trạng nêu trên. 

- Tình trạng thường xuyên ngập úng trên đường Tôn Đức Thắng vào mùa 

mưa đã kéo dài trong nhiều năm, đến nay vẫn chưa được khắc phục; đề nghị cơ 

quan chức năng quan tâm đưa ra giải pháp khắc phục. 
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- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chủ đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa 

đường Nguyễn Huệ cần triển khai thực hiện đồng bộ, tránh để tình trạng gồ ghế tại 

các nấp công gây ảnh hưởng đến người dân khi tham gia lưu thông. 

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương 

tích cực đưa  ra các giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước tại các tuyền đường 

trên địa bàn huyện; đồng thời, cần lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng các công 

trình thoát nước trên địa bàn huyện trong thời gian sắp tới đảm bảo đồng bộ, mang 

lại giải pháp thoát nước tốt nước. 

c) Về vấn đề bãi đỗ, đậu xe trên địa bàn huyện 

- Việc đầu tư dự án Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp 

bãi đậu xe là cần thiết cho nhu cầu của địa phương; việc xây dựng dự án cần thực 

hiện song song với xây dựng phương án quản lý và khai thác. Tuy nhiên, đến nay 

vẫn chưa hoàn thành phương án khai thác; đề nghị UBND huyện thông tin về giao 

quản lý, khai thác trong thời gian tới. 

- Việc khai thác bãi đậu xe tại công viên Nguyễn Đức Thuận để phục vụ 

khách đi tàu chưa thật sự phù hợp, du khách phải đi bộ một quãng đường xa từ 

cảng Tàu khách đến bãi xe, vì vậy UBND huyện cần xem xét lại phương án giao 

Ban quản lý Cảng Bến Đầm quản lý, khai thác; đồng thời, xem xét phương án Giao 

Phòng Kinh tế quản lý, khai thác làm bãi đậu xe chung của huyện có thu phí dịch 

vụ theo mục tiêu ban đầu của tư án. 

- Liên quan đến dự Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp 

bãi đậu xe, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu 

để báo cáo Thường trực HĐND huyện phương án quản lý, khai thác dự án này sau 

khi được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng. 

d) Về vấn đề thu phí tại Cảng tàu khách Côn Đảo 

- Đề nghị làm rõ việc các hãng tàu dự kiến triển khai bán vé tàu khách tích 

hợp song song với vé thu phí hành khách, hay thực hiện bán vé tàu khách trước rồi 

bán vé thu phí dịch vụ theo sau. 

- Đề nghị UBND huyện tiếp tục công tác tuyên truyền cho người dân được 

biết và đồng thuận với chủ trương thu phí đối với hành khách; đồng thời, phối hợp 

các hãng tàu có hình thức bán vé thích hợp, song song với việc bán vé tàu, tránh 

gây phiền hà cho người dân và du khách đi tàu. 

e) Về chủ trương bán hóa giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn 

huyện 

- Qua nhiều đợt Tiếp xúc cử tri tại Khu dân cư số 7, thường xuyên ghi nhận 

các ý kiến đến chủ trương thực hiện hóa giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa 

bàn huyện, trong thời gian vừa qua, UBND huyện đã có nhiều văn bản trả lời 
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nhưng người dân vẫn chưa đồng tình. Để giải quyết dứt điểm nội dung nêu trên, đề 

nghị UBND huyện thông tin hiện nay còn thực hiện chủ trương thực hiện hóa giá 

nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện hay không, nếu không còn thực 

hiện thì UBND huyện có giải pháp gì để đảm bảo quyền lợi cho người dân sinh 

sống lâu năm tại khu vực này. Nếu còn thực hiện, thì đề nghị UBND huyện chỉ đạo 

cơ quan chuyên môn tổ chức làm việc để thông tin cụ thể cho người dân được biết 

về quy trình thực hiện. 

- Năm 2019, cơ quan chuyên môn có thực hiện đo đạc một số trường hợp tại 

Khu vực cư xá Đất Đỏ và hướng dẫn người dân làm thủ tục ký hợp đồng thuê và 

đóng tiền và một số người dân đã đóng tiền. Đến năm 2023, tiếp tục yêu cầu người 

dân đóng thêm tiền, vì vậy người dân có ý kiến vì sao có quan chuyên môn không 

hướng dẫn người dân đóng từng tháng để chia nhỏ số tiền phải đóng theo đợt, vì 

điều kiện kinh tế của người dân đang gặp khó khăn. 

- Đề nghị UBND huyện làm thông tin rõ những hộ nào đủ điều kiện được 

thực hiện hóa giá nhà ở, những hộ nào chưa đủ điều kiện hoặc đang xem được hóa 

giá nhà; người dân thắc mắc về khoản phí phải đóng (người đến sinh trước  thì phải 

đóng tiền nhiều hơn). 

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn cần tổ chức làm việc, 

nhằm thông tin đến người dân về việc thực hiện chủ trương hóa giá nhà ở thuộc sở 

hữu Nhà nước trên địa bàn huyện hiện nay; tiến độ triển khai thực hiện, các khó 

khăn, vướng mắc đang gặp phải. 

f) Về công tác quản lý Hồ Quang Trung II 

- Đề nghị UBND huyện cho biết Hồ Quang Trung II giao cho đơn vị nào 

quản lý, hành lang bảo vệ hồ bao cao bao nhiêu mét, có người dân sinh sống quanh 

khu vực hồ hay không, nếu người dân sinh sống lâu dài có ảnh hưởng đến nguồn 

nước tại đây hay không; hằng năm, có lập dự toán để dọn dẹp vệ sinh, phát quang 

hồ hay không. 

- Đề nghị UBND huyện thông tin cụ thể về Hồ Quang Trung II hiện nay 

giao cho đơn vị nào quản lý; nghiên cứu đưa nhiệm vụ phát quang tạo thông 

thoáng cảnh quang tại khu vực này vào sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế để có 

cơ sở trên khai thực hiện trong những năm tiếp theo. 

g) Về công tác quản lý tại Chợ Côn Đảo 

- Nhiều bà con cử tri có ý kiến về tình trạng buôn bán hàng tự sản tự tiêu lấn 

chiếm vỉa hè tại khu vực Chợ Côn Đảo và có ý kiến về tình trạng buôn bán lấn 

chiếm lối đi trong nhà lồng chợ. Trong thời gian tới, Ban quản lý chợ có giải pháp 

nào để đảm bảo việc tự sản tự tiêu cho bà con, đồng thời, đảm bảo mỹ quan tại 

Chợ Côn Đảo với một hình ảnh đẹp đối với khách du lịch. 
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- Đề nghị Ban Quản lý Chợ thông tin về quy định thực hiện đấu giá địa điểm 

buôn bán (quầy, sạp, kiốt), qua đó để thông tin cho cử tri được biết. 

- Trong năm 2023, Chi bộ và tập thể Khu dân cư số 8 đã thường xuyên ra 

quân dọn dẹp vệ sinh các khu vực xung quanh chợ, đồng thời, có treo có băng rôn 

tuyên truyền các tiểu thương không đặt, để thùng rác trên vỉa hè, nhưng hiện nay 

vẫn còn tái diễn tình trạng nêu trên. 

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công an huyện và các cơ quan, đơn vị liên 

quan khẩn trưởng kiểm tra xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại khu vực 

Chợ Côn Đảo. 

h) Về khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn 

huyện phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho Nhân dân, đặc biệt là thiếu nhi 

Đối với các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện hiện nay đã đáp ứng được 

nhu cầu vui chơi giải trí, tập luyện thể dục thể thao cho nhóm đối tượng nào (trẻ 

em hay người lớn); các thiết chế văn hóa đó đã thực hiện công năng ra sao; hoạt 

động của các câu lạc bộ, hội, nhóm trên địa bàn huyện có những quy định, chế tài 

như thế nào trong việc phát triển phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. 

j) Về vấn đề nguy cơ sạt lở một số đoạn trên tuyến đường Tây bắc vào 

mùa mưa bão 

- Hệ thống ta luy tại đường Tây Bắc hiện nay đang được triển khai đến đâu 

để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này trong mùa mưa bão. 

- Đề nghị UBND thông tin giải pháp mắt và lâu dài để khắc phục tình trạng 

sạt lở tại khu vực đường Tây Bắc. 

Qua ý kiến của các đại biểu tham dự họp, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải trình tại buổi thảo luận và lãnh đạo UBND 

huyện cũng đã có ý kiến làm rõ thêm các vấn đề mà đại biểu và cử tri huyện nhà 

quan tâm. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận Tổ về tài liệu, về các vấn đề 

mà đại biểu và cử tri huyện nhà quan tâm trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 

(Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND (b/c); 

- UBND huyện (b/c); 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND; 

- Lưu: VT, TH.Đ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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